

ÂM VI TỬ LỰC ĐẠI

SAGIANG

I.- ÂM VI TỬ LỰC

Nguyên tử có Tam chi được liệt kê 3 vi tử chánh, do sinh động thường xuyên và điều hành nguyên tử gồm có: Âm vi tử (Âm tử), Dương vi tử (Dương tử), Trung hoà vi tử (Trung hoà tử). Âm tử quá sinh động trong nguyên tử nên các nhà bác học cho nó tên tắt Điện tử (Electronic) khi tác động trong kỹ nghệ Điện, chế tác các vật dụng cơ giới trong ngành điện lực như Bóng đèn điện tử, máy điện thoại điện tử, máy điện toán ... Điện tử được sử dụng trong nhiều vật dụng và cơ giới, âm tử luôn chuyển động do điện lực hỗ trợ thành ra có nhiều người quên nó là âm vi tử lực. Chính nó thường xuyên sinh động khuấy rối dương tử nên bất hoà, phải nhờ trung gian trung hoà tử mới tạm ổn, nhưng có khi quá trốn, cả 2 lôi kéo quang năng theo hiệp lực, mà quang lực lại thân mật với nhiệt lực, nên từ quang tuyến phát sanh ra, luôn kèm theo nhiệt tuyến, từ đó quang nhiệt lại va chạm nhau kéo tới từ năng ra hỗ trợ. Cứ theo đà tiến tới điện năng và điện tử năng mà chúng ta đã biết rõ từ đâu mà có ngũ năng và tam chi, cũng như con người có tay chân và thân mình còn phần đầu nguyên tử là vi tử gốc, đáng lý ra quan trọng, nhưng theo kỹ bí học ít khi người ta nghĩ tới hơn là Tam chi và ngũ năng quá thông dụng. Nhưng thật ra vạn vật đều sản xuất từ vi tử gốc chủ yếu tạo ra tứ đại, tế bào sinh vật: từ đó mới tới thực vật, động vật và con người, tuy sanh sau đẻ muộn mới có mấy triệu năm, thế mà linh thánh là chủ vạn vật do Tâm linh quá thông đạt và hoàn mỹ như vũ trụ.

Chúng ta nhận xét Âm tử trong mọi cơ năng mới thấy nó chỉ nhờ ngũ năng mà tạo hùng lực trấn át tất cả vật thể trong vũ trụ. Ở bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào, nó đều hiện diện với trợ lực nhiều như điện năng mà ta làm tưởng âm vi điện tử là điện tử vắng tắt, từ đó Âm điện tử lực cũng như dương điện tử lực, còn phụ hoạ thêm âm quang điện tử, và dương quang điện tử. Âm tử từ trong nguyên tử phát xuất ra, kể như phát nguồn từ đó, thiên hình vạn trạng khi chế tác ra vật dụng hay tạo ra vật thể trong vũ trụ. Từ tứ đại: Lửa, Đất, Gió, Nước âm tử luôn hiện diện và sinh động mọi vật thể, đến sinh vật: Thực vật, động vật và nhơn sinh, âm tử luôn kích động: sản xuất, tăng trưởng, roi truyền nòi giống, sinh tử. Riêng đối với mọi vật thể do con người chế tạo ra để sử dụng, âm tử lại càng mạnh bạo động lực mạnh mẽ hơn nữa. Nó lấn át tất cả các vi tử kia, trong Tam chi, Ngũ năng và vi tử gốc, thành ra kể như nó tiên hành mọi vật thể mang được danh xưng điện tử (Electronic). Như trong bóng đèn điện tử, phải có đủ yếu tố mới cháy sáng lên: trước tiên phải có dòng điện xuyên qua phóng điện tức là hồ quang, gây quang lực và còn phải tạo không hấp lực trong bóng đèn, tức là điện tử trường hấp lực không khí trong bóng đèn. Như vậy xét nghiệm nếu chỉ một mình âm tử không thể hành sự trọn vẹn được, Thế mà vinh danh điện tử quá làm lẫn. Trong vũ khí điện tử, một tia hồng quang tuyến chiếu thẳng đến mục tiêu chính xác phải qua nhiều năng lực mới thành tựu. Lũm gươm điện tử phát tiết ra hồng quang tuyến, bạch quang tuyến, thanh quang tuyến, huỳnh quang tuyến, hiện đang nghiên cứu hắc quang tuyến hết sức nguy hiểm, loại gươm này hiện diện trong các nhóm băng đảng thanh toán nhau không gây tiếng động, che dấu tàng tích tàn độc của chúng đối với chánh quyền. Riêng lò thiêu xác điện tử hiện đang được nhiều nhà quản sử dụng rất tiện lợi. Nhưng bọn băng đảng lại sử dụng tàn bạo thiêu mát xác địch thủ phi tang, chánh quyền không tìm ra thủ phạm. Các loại xe hơi điện tử đang được tiến hành sử dụng, tuy giá thành còn quá cao và lộ trình tối đa còn kém, phải sạt điện dọc lộ trình với những cơ giới sạt điện quá rắc rối, nên người ta đương nghiên cứu thêm máy sạt điện trong bình chứa điện cao cấp hầu tạo được lộ trình từ 100 km đến 500 km, nhưng giá thành quá đắt, nên chưa phổ cập. Riêng loại Tiềm thủy đỉnh nguyên tử hiện nay đã thành công có thể thủy ngự từ 3 tháng tới 6 tháng khiến đối phương không biết đâu mà dò tìm đã đạt thành tích điện tử siêu đẳng, với giá thành đắt gấp 10 lần tiềm thủy đỉnh thường. Các nhà Bác học đang nghiên cứu tới loại phi cơ điện tử thay thế phi cơ phản lực gây ô nhiễm bầu không khí, trong tương lai các nhà máy, các cơ xưởng kỹ nghệ sử dụng loại máy điện tử, giảm chế tối đa đạm khí ô nhiễm. Nếu cả ba phương tiện phục vụ nhơn sinh: xe điện tử, phi cơ điện tử, cơ xưởng điện tử thành hình đầy đủ, bầu khí quyển địa cầu sẽ trở lại bình thường như hồi thế kỷ thứ 10, không còn nóng lên làm tan băng tăng cực Bắc và cực Nam nữa, giữ khí hậu điều hoà, tránh đi bão lụt quá sức tàn bạo gây tang tóc cho nhơn loại.

II.- ÂM VI ĐIỆN TỬ LỰC PHỤC VỤ ĐẮC LỰC NHỨT

Trong thiên nhiên âm vi điện tử sinh động khuấy rối dương vi điện tử kéo quang năng và nhiệt năng ra tạo thành vũ trụ, tức nhiên nó vẫn tiếp tục vừa tạo lập vừa phục vụ đắc lực như thế mãi mãi cho đến khi vũ trụ tàn rã hết, nó đành chịu theo nguyên tử trở về thiên nhiên an dưỡng. Nó phục vụ thế nào ít

người nghĩ đến do trong thời gian quá dài, mà đời sống con người ngắn ngủi làm sao thấu triệt những công lao thành quả của nó đã triển miên phục vụ hơn sinh. Chúng ta lần lượt điểm tô công lao vĩ đại của nó trong suốt quá trình hàng mấy trăm tỷ năm, chúng thay phiên nhau sinh động mãi hết đợt này tới đợt khác trong vũ trụ.

Trong vũ trụ nó tạo lập liên hợp ra các Thái dương hệ, hành tinh, hệ tinh, tuệ tinh, vãn thạch, vân sa thạch và không trần (Bụi không gian). Đây là phần vật thể, tử đại, và sinh vật thể, nhứt là hơn sinh, còn phần năng lực chúng kết hợp tạp ra ngũ năng điện lực: quang năng điện lực, nhiệt năng điện lực, từ năng điện lực, điện lực, điện từ năng điện lực bao trùm hết cả thái dương hệ. Ngũ năng này phục vụ cho Thái dương hệ mãi cho tới khi Thái dương hệ bị hung tinh tiêu huỷ đành chịu ần mặt, thuộc thành phần vật thể: Trước tiên ánh sáng chiếu rọi trọn vẹn trong thái dương hệ, do dương quang điện tuyến phục vụ trường tồn. Nó chỉ tắt ngấm, khi bị hung tinh nuốt trửng. Dương quang còn kéo theo nhiệt năng và từ năng tạo ra hấp lực không gian giữ tròn vẹn các đường quỹ đạo của các hành tinh và hệ tinh, không sai trật, chỉ có tuệ tinh lang bạt cùng vãn thạch vì không còn đủ từ năng để theo hệ thống nên rất nguy hiểm cứ va chạm vào ai nấy chịu, cũng như tuệ tinh vào thế kỷ 33 va chạm vào Mặt Trăng bể nát ra trút đá đất cát xuống lấp hết mặt địa cầu kéo theo địa cầu tận thế. Chính nhiệt năng toả ấm địa cầu còn ở xa các tử hành tinh lạnh lắm vì quang năng yếu ớt. Trong thái dương hệ điện tử ra sức phục vụ quang năng, nhiệt năng, từ năng, điện năng và điện từ năng chu đáo, nhiều nhứt trên sanh hành tinh, Địa cầu. Nhờ quang năng con người hưởng thụ ánh sáng ban ngày do Mặt trời và ban đêm do Mặt trăng cùng tinh tú. Ánh sáng là nguồn sống của vạn vật, một nhu cầu trọng đại, nhiệt năng từ quang năng giúp con người sưởi ấm, chống thú dữ, nấu nướng thực phẩm, chính lửa cốt yếu trong cuộc sống do âm tử kích động trong mọi vật thể để con người tạo ra lửa sử dụng: hai cục đá chạm vào nhau là phát ra tia lửa, nhánh cây khô chạm mạnh vào nhau cũng phát ra lửa. Nguyên tắc này chính Toại Nhân đã sử dụng cách đây 6.000 năm dùng cây lấy lửa. Hai thanh kim loại chạm nhau cũng phát ra lửa. Chì đến hoá chất cũng tạo ra lửa. Trong thân thể con người điện tử cũng luôn sinh động tạo cuộc sống, nếu điện tử bế tắc là chết, cho nên cứu tử hoàn sanh là phương thức truyền nhân điện lực cho người chết, hay thần lực điện của quý ngài thượng đĩnh nhiếp độ những người có điện tử lực thích nghi sau khi bị địa cầu ngưng lại do chiến tranh nguyên tử ở Hoa Nam, chết hết rất thảm thương, số người được cứu sống không tới 1/10 hơn số địa cầu gồm: Trung thần, Hiếu tử, Chơn tu, Thiện tri thức. Chính Ngoại tổ đã chết, con cháu lo chuẩn bị tang lễ, nhưng khi bào huynh đến kịp nắm tay Ngoại tổ kêu khóc, vô tình hơn lực điện phù hợp cứu Ngoại tổ sống lại thêm 8 năm sau mới chết, khiến cho bà con ai cũng tưởng Ngoại tổ thương cháu ngoại mà trở lại trần gian, chớ họ không thông hiểu hơn lực điện con người quan trọng, vì chúng tôi là cháu ngoại duy nhứt nên khi về thăm ngoại, hai anh em đứng trước bộ ghế trường kỷ với chứng giám Ngoại tổ và thân phụ ca những bản nhạc Pháp quốc giúp vui Ngoại tổ và được Ngoại tổ ôm hôn thoả thích khen ngợi cháu ngoan, với tiền thưởng mỗi đứa 5 hào (Giá lúa chỉ 1 hào rưỡi một gạ). Hai đứa về thăm ngoại mặc complet, mang giày bec canard, đội nón nỉ fletcher bánh chèo nhứt trong làng xóm bên Ngoại. Đám trẻ bu quanh trước nhà nghe ca nhạc Pháp ồm tỏi vỗ tay hoan nghinh nhiệt liệt hai thằng nhóc thị thành về quê hoành tráng. Trong động vật, điện tử giúp chúng sống hùng mạnh ăn thịt các thú ăn rau cỏ yếu đuối điện tử chỉ có vài loại ăn cỏ, rau quả hiền lành như voi, khổng hầu mới khổng chế nổi dã thú hung bạo. Động vật cũng nhờ nội điện tử lực sanh tử luân hồi như hơn sinh, cho nên mới có những người lòng lang dạ thú là do tiền kiếp là dã thú, cũng như những con thú còn giữ tính khí hung bạo của tiền kiếp con người sát phạt các thú cầm thoả mãn, không nương tay. Thảo mộc cũng thế sinh thành, tăng trưởng cũng do điện tử trọng yếu hút nhựa nguyên, tạo nhựa luyện nuôi dưỡng thân cành lá và đơm hoa kết quả tạo bào tử roi truyền nòi giống. Liên hệ giữa điện tử và tử đại cùng sinh vật chắc chắn, nếu thiếu điện tử thời không có vạn vật. nên con người xưng tụng âm vi tử lực tối đại.

III. THIÊN HÀNH VÀ ÁC HÀNH CỦA ÂM VI TỬ LỰC.

Âm tử, dương tử tối cần thiết nhứt cho vũ trụ và sinh vật trong thiên hành, chúng luôn tương trợ nhau, tuy Dương tử chủ thể hành sử thiên hành hay ác hành do mệnh lệnh phán quyết, nhưng thi hành lại do âm tử nên người ta chú trọng nhứt. Cũng như ra trận tuyến, tướng soái điều binh khiển tướng, mặc dù thực thi mệnh lệnh của Tổng thống hay Quốc vương, thành bại đều do tướng soái, thành ra âm tử tối đại đối với vạn vật. Tự nhiên hành sử chúng luôn hành thiện phục vụ vũ trụ vạn vật nhứt là hơn sinh rất tận lực, từ chuyện nhỏ nhoi vụn vặt đến đồ sộ vĩ đại rất tận lực, không chệnh mẫn. Như đối với Thái dương hệ, nó tích cực lo tròn ánh sáng ngày đêm, nhiệt năng đầy đủ, mưa thuận gió hoà, khí hậu mát mẻ, thảo mộc tăng trưởng xum xuê, thú cầm sung túc, con người hoà nhã ung dung tự tại. Còn trực thuộc quyền hành điều khiển của con người lại bị chia đôi nguồn tạo tác: Thiện hành và ác hành. Thiện hành do những bậc trung thần, minh quân tận tâm tận lực đem áp dụng điện tử vào việc tế thế an bang,

tạo cuộc sống an bình cho nhơn loại, thường thiện phát ác công minh, như nguyên tử lực phụng sự hoà bình tạo nếp sống hiền hoà vui hưởng hạnh phúc trần gian. Sẵn sàng sát phạt ác đạo không nương tay, hay cải tà quy chánh càng tốt, dọn sạch những mưu mô xảo trá, gian lận, trừng trị kẻ cướp của giết người. Những thiện hành này đều được sử dụng điện tử cơ giới tế thể an bang, cứu khốn phò nguy, phục vụ mọi sinh động thường nhật cho nhơn sinh rất cao quý, “Thượng vàng hạ cám” mọi vật dụng đều do cơ giới điện tử an bài hết vừa nhanh chóng, vừa tiện lợi, giá cả vừa túi tiền, nên nhà nào cũng có tiện nghi tối thiểu đèn điện, quạt máy, máy sưởi, tủ lạnh, thuyền thanh, truyền hình, máy nhạc Karokee, hạng trung lưu còm máy điều hoà không khí, máy điện toán, máy trò chơi cho trẻ, hạng giàu có thêm hồ tắm, nhà tắm, nhà vệ sinh, nệm ngủ điện cơ, chí đến nhà hàng trên phi cơ, tàu du lịch có đủ sòng bài, hí trường, tắm nắng, tắm biển, sân vận động. Cao đệ nữa là du lịch không gian, còn bày thêm không tắng để thân nhân đến viếng thoả mãn với thi thể y như người còn sống. Điện tử xứng danh lực đại được chiêm ngưỡng thần tượng do nó phục vụ đắc lực nhứt cho con người. Nhưng con người lại quá tham vọng, muốn mọi người phải phục tùng mình do ác tâm, ai không theo là cố tìm cách hãm hại để mình được độc tôn. Họ nghĩ ngay quyền lực tối đại của điện tử, cơ mưu tận dụng để trọn quyền định đoạt số phận kẻ đối địch. Họ chế tạo ra vũ khí điện tử hết sức tàn bạo: xe tăng điện tử không người lái, điều khiển do hành viên nằm trong lô cốt an toàn bấm nút điện tử giết hại đối phương, đầu có trầy da tróc vảy bắn cháy xe tăng cũng chẳng chết một tên lính nào trong xe. Tia điện tử Laser truy kích địch thủ dù lặn dưới nước, như tìm thủy đình, dù bay nhanh nhẹn như phi cơ phản lực cũng chịu tan xác, nói chi chiến hạm, hàng không mẫu hạm, xe tăng, thiết giáp. Đặc biệt loại bom điện tử cứ bám vào cơ giới địch phát nổ dù cho vách sắt, tường đồng cũng tan vỡ hết. Đây là thuộc cơ giới, còn thêm hoá chất vũ khí điện tử tiêu diệt hàng loạt nhơn sinh, động vật và thực vật. Cá chết hàng loạt trắng cả dòng sông, mặt biển gây ô nhiễm trầm trọng nước tiêu dùng. Thảm hoạ do điện tử gây ra điều động bởi con người vô lương tâm, mưu bá đồ vương, với loại thuốc khai quang giết cây cỏ thảo mộc vô phương sống tạo thành sa mạc quá sức tồi tệ hết đất sống. Còn thêm nạn hoá chất phế thải không lọc kỹ tạo ra ô nhiễm bầu không khí, không còn điều hoà khí hậu tạo ra bão tối, lũ lụt, sóng thần, nhơn loại lầm than thống khổ đành cam chịu cơ hàn, trong lúc bọn người thao túng kia sống phè phỡn đế vương, đánh bài ăn thua bạc triệu, họ có nghĩ đến đa số dân nghèo lang thang đói khổ đâu, họ cứ rải tiền do máu và nước mắt kẻ nghèo đóng góp cho họ trong các lao động vất vả, sống nghèo nàn lạc hậu.

Thượng đế luôn chăm sóc toàn thể khối dân nghèo bị bóc lột, do hiền lành chơn chất, không dám tranh đấu với bạo quyền, chỉ trông chờ ơn trên ban bố cho một cuộc sống an bình lạc đạo mà thôi. Do đó mới thoát hiện lên một chiều hướng mới, xoá bỏ tất cả trần gian trong thời hạ nguơn mặt pháp, hành phạt tất cả, để rồi phải tế độ, ra sức nhiếp độ những người hiền đức, nhứt là Trung thần, Hiếu nghĩa và chơn tu sống trở lại với cảnh đời Thượng nguơn Thánh đức, một địa đàng trần gian. Đây chính là Hội Long Hoa thường thiện, phạt ác công minh. Qua những sám giảng truyền đạt từ cuối thế kỷ 19 đến nay, nhứt là Sấm Trạng Trình đã phơi bày trên 500 năm, bắt đầu là Đức Phật Thầy Tây An, tiếp theo là Đức Cao Đài Lê minh Chiếu và Đức Thầy Huỳnh giáo chủ, đã khuyến cáo nhơn loại có phụ hoạ của Nostradumos và Vanga, thế mà bọn bành trướng Bắc Kinh cứ ý thế “Cả vú lấp miệng em” càng ngày càng bành choạ hung hăng con bọ xít, hết dụ dỗ bọn Thái thú Việt, chiếm lãnh Biển Đông, lại còn bành trướng thế lực sang Phi châu, Trong Đông và Nam Mỹ, toan làm nước khổng lồ, mà thực chất chỉ là con nít mập mập to xương lớn bánh đối với Nga Mỹ là người lớn thực sự. Việc làm này tai hại cho toàn thể nhơn loại, ngay cả họ cũng banh thầy khi mở cuộc chiến tranh nguyên tử.

Ấm vi tử lực đại do con người đẩy đưa và điều động nó lên mức độ báo động hải hùng, chớ tự nó với mục đích cao cả là tạo lập ra mọi vật thể để phục vụ nhơn sinh và củng cố sinh lực cho toàn Thái dương hệ nói riêng và vũ trụ nói chung.

Sacramento, ngày 22 tháng 10 năm 2013
SAGIANG